

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรก
ในวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิติ สุขชาตะ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	นิติ สุขชาตะ	
๒	นายพิชิต แส่นแจ็ก	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	พิชิต แส่นแจ็ก	
๓	นายเลิศ อัจศึก	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	เลิศ อัจศึก	
๔	นายพิเชฐ แซ่มพุทรา	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	พิเชฐ แซ่มพุทรา	
๕	นายสมทรง ขาวพิมาย	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สมทรง ขาวพิมาย	
๖	นางรุปณีย์ พรพินิจพงศ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	รุปณีย์ พรพินิจพงศ์	
๗	นายครองสิน ทองเครือ	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ครองสิน ทองเครือ	
๘	นายเด่นชัย ปราสาทสูง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	เด่นชัย ปราสาทสูง	
๙	นายอุทัย สอพิมาย	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	อุทัย สอพิมาย	
๑๐	นายสมหมาย ชินพิมาย	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	สมหมาย ชินพิมาย	
๑๑	นายศรีประจวบ บุไรสง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	ศรีประจวบ บุไรสง	
๑๒	นางวิภารัตน์ ไพค่านาม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔	วิภารัตน์ ไพค่านาม	
๑๓	นายเจริญ ชินสุข	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕	เจริญ ชินสุข	
๑๔	นายสมศักดิ์ อารมณเพียร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖	สมศักดิ์ อารมณเพียร	
๑๕	นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗	โรมจิตร แงดสันเทียะ	
๑๖	นางโรมจิตร แงดสันเทียะ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘	เจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ	
๑๗	นายสมศักดิ์ แจ้งศิริณู	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙	สมศักดิ์ แจ้งศิริณู	
๑๘	นายธิดาโรจน์ จิตจรสียงยง	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐	ธิดาโรจน์ จิตจรสียงยง	
๑๙	นายผดุงศักดิ์ พุนดี	ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑	ผดุงศักดิ์ พุนดี	
๒๐	นายวิเชียร พลดี	ปลัด อบต.ในเมือง	วิเชียร พลดี	

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเศรษฐี แพรกนันทิ	ปลัดอำเภอพิมาย	เศรษฐี แพรกนันทิ	
๒	นางกรรณิการ์ รักษา	ท้องถิ่นอำเภอ พิมาย	กรรณิการ์ รักษา	

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-

ผู้ลาประชุม ๑. นายปรัชญา คอกจะบก ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ลาป่วย

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายวิเชียร พลดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ทำหน้าที่เลขานุการสภา ชั่วคราว ได้นับสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๙ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเชิญ นายเศรษฐี แพรกนันทิ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระ แล้วเชิญนายอำเภอ พิมาຍประจําที่ประธาน

เลขานุการสภาชั่วคราวอ่านประกาศอำเภอพิมาย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรก มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศอำเภอพิมาย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ นายอำเภอพิมายจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลงชื่อนายเศรษฐี แพรกนันทิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย

เมื่ออ่านประกาศอำเภอพิมายให้ที่ประชุมทราบแล้ว เลขานุการสภาชั่วคราวได้เชิญ นายอำเภอพิมายกล่าวเปิดการประชุม นายอำเภอพิมายกล่าวเปิดความว่า ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ครั้งแรก ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจาก พี่น้องประชาชน ในตำบลในเมือง เลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในตำบลในเมือง ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ และน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคสองนายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมวันนี้ ถือว่าสำคัญมาก เพราะจะต้องดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีเกียรติ

ในโอกาสนี้ผมถือโอกาสพบปะพูดคุยกับทุกท่าน หลายคนอาจจะเคยร่วมงานด้วยกันมาก่อน บางท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในตำบลในเมืองเพื่อทำหน้าที่ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันสามฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจำ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ จะทำหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติ และตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะทำหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ และฝ่ายข้าราชการประจำ จะเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบกฎหมายของทางราชการ ซึ่งทั้งสามฝ่ายจะต้องประสานและทำงานร่วมกัน ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย การที่จะทำ

หน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างสมบูรณ์ ผมขอฝากให้ท่านทั้งหลาย ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับบทบาท อำนาจหน้าที่ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

นอกจากนั้น ผมขอฝากในเรื่องการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ความจงรักภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ขอให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลในเมือง เป็นสำคัญ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ครั้งแรก ณ บัดนี้ และขอให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ในวันนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณครับ

เมื่อนายอำเภอพิมายกล่าวจบแล้ว เลขาธิการสภาชั่วคราวได้กล่าวแนะนำ นางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมายต่อที่ประชุม

เลขาธิการสภาชั่วคราวเชิญ นายสมศักดิ์ แจ้งศิริธัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง หมู่ที่ ๑๙ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดเป็นประธานสภาชั่วคราวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ประธานสภาฯ ชั่วคราวกล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ และวันนี้เป็นวันประชุมสภาครั้งแรก ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไปเป็นการประชุมตามวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธานสภาฯ ชั่วคราว ให้เลขาธิการสภาชั่วคราวชี้แจงวิธีการและรายละเอียดในการดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ

เลขาธิการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองให้ผู้เสนอยกมือพันศีรษะและให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากกว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

วิธีเลือกทรงประธานสภาท้องถิ่น ให้กระทำเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่น โดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี

วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้กระทำเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่นโดยอนุโลม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ประธานสภา ชั่วคราว ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพิชิต แสนเจ็ก ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอ นางรุปลิณี พรพินิจพงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ โดยมีผู้รับรอง ได้แก่ นายพิเชฐ แซ่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และ นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ประธานสภา ชั่วคราว สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภา ชั่วคราวจึงสรุปว่าเนื่องจากมีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นประธานสภาเพียงคนเดียวจึงถือว่านางรุปลิณี พรพินิจพงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

เมื่อที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองแล้ว จึงสั่งพักการประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองไปให้นายอำเภอแต่งตั้ง เมื่อได้รับหนังสือแต่งตั้งประธานสภา จากนายอำเภอแล้ว เลขานุการสภาชั่วคราวเชิญประธานสภาชั่วคราวขึ้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ประธานสภา ชั่วคราวเริ่มดำเนินการประชุมแล้วอ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้ที่ประชุมได้ทราบโดยทั่วกันความว่า คำสั่งอำเภอพิมายที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองและที่ประชุมมีมติเลือก นางรุปลิณี พรพินิจพงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งนางรุปลิณี พรพินิจพงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ลงชื่อนายเศรษฐี แพรกนันทิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย

ประธานสภาชั่วคราวได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมแล้วเชิญ นางรุปลิณี พรพินิจพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองขึ้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองขึ้นปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกต่อสมาชิกสภาฯ ความว่าขอขอบคุณนายอำเภอพิมายที่กรุณามาเป็นประธานเปิด

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรกในวันนี้และขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกเป็นประธานสภา ตนปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเลือกให้เป็นประธานสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ขอพวกราษฎร์ว่าจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งานฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพี่น้องประชาชน แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธานสภาฯ ขอเชิญให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอ นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘ โดยมีผู้รับรอง ได้แก่ นายผดุงศักดิ์ พุนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑ และนายศรีประจวบ บุไรสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าเนื่องจากมีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองประธานสภาฯ เพียงคนเดียวจึงถือว่านางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธานสภาฯ ได้เชิญให้รองประธานสภาฯ ขึ้นนั่งประจำตำแหน่งและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานและขอบคุณที่ประชุมที่ให้เกียรติให้ความไว้วางใจในการทำงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธานสภาฯ ขอเชิญให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธิดาโรจน์ จิตจร้อยียง ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ เสนอ นายวิเชียร พลิตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยมีผู้รับรอง ได้แก่ นายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ และนายพิเชฐ แซ่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าเนื่องจากมีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาฯ เพียงคนเดียวจึงถือว่า นายวิเชียร พลิตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธานสภาฯ ได้เชิญให้เลขานุการสภาฯ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานความว่า ขอขอบคุณที่ประชุมสภาฯ ที่ให้เกียรติไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถช่วยเหลือประธานสภาฯ และงานต่างๆ ของสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น

(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

- (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
- (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
- (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
- (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๔ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกแล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒
ประเภทคือ การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้ที่ประชุมกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยกำหนดกี่วัน ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ระบุว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปรากฏตาม
เอกสารที่เลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้แล้ว

ประธานสภาฯ จึงให้ที่ประชุมสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เสนอว่าให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๔ สมัย มีผู้รับรองได้แก่ นางวิภารัตน์ ไพค่านาม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ และนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.
หมู่ที่ ๑๑

ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ
จึงสรุปว่าสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ให้มีจำนวน ๔ สมัย ต่อไปขอให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัย

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอว่า ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีแต่ละสมัยให้กำหนดดังนี้

สมัยแรก มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

สมัยที่สอง มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สมัยที่สาม มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมัยที่สี่ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้รับรองได้แก่ นายพิเชฐ แซ่มพุทรา ส.อบต.หมู่ที่ ๖ และนางโรมจิตร แงดสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗

ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

สมัยแรก	มีกำหนด ๑๕ วัน	เริ่มตั้งแต่วันที่	๑๐-๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
สมัยที่สอง	มีกำหนด ๑๕ วัน	เริ่มตั้งแต่วันที่	๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สมัยที่สาม	มีกำหนด ๑๕ วัน	เริ่มตั้งแต่วันที่	๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมัยที่สี่	มีกำหนด ๑๕ วัน	เริ่มตั้งแต่วันที่	๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐ เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้รับรองได้แก่ นายผดุงศักดิ์ พุนดี และนางโรมจิตร แงดสันเทียะ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗

ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงสรุปว่าวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันประชุมสภาครั้งแรกมีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ จึงขอให้สมาชิกแต่ละท่านแนะนำตัวที่ละคนเพื่อจะได้รู้จักกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป

ประธานสภาฯ จึงให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำตัวเองที่ละคนเริ่มจากสมาชิกหมู่ที่ ๑ จนถึงหมู่ที่ ๒๑ จนครบจำนวน ๑๙ คน และปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองครั้งแรกเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ ผู้จดยางานการประชุม

(นายวิเชียร พลดี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอุทัย สอพิมาย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายครองสิน ทองเครือ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

ลงชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพิเชฐ แซ่มพุทรา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีมติรับรองแล้วเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
(นางธูปถีย์ พรพินิจพงศ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง